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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๒      
วันอังคารท่ี  ๑๔  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง (ช้ัน ๓)  
 

 

ผูมาประชุม 

๑. นายพรศักดิ์    ละโลงสูงเนิน  ประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๒. นายชวง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 
 ๓. นางเฉลิมจิตต   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๑ 

๔. นางฐิติภัค    กะการดี   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๑ 
๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๒ 

๖. นายสุริยา    ดวงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๓ 

๗. นายยันต    วินิจนัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๔ 
๘. นายวิวัฒน    ภูมิสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๔ 
๙. นายกิตติชัย  สุวรรณ   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๕ 

๑๐. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๕ 
๑๑. นายวิภ ู   บัลลังค   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๗ 

๑๒. นางสาวบันหยัด   ชวงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๗ 

  ๑๓. นายคลาย    ตวมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๘ 
๑๔. นายอดิศร  ฮะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๘ 

๑๕. นางสมควร   บังสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๙ 
 

ผูไมมาประชุม 

๑. นายสมศักดิ์    พันเสนา   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี ๖ 
  

ผูเขารวมประชุม 

๑. นายถ่ิน    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 
๒. นายสุรสีห  แหงศรีสุวรรณ  รองนายก อบต.นากลาง 
๓. นายสมภาร    โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต.นากลาง 
๔. นางสาววลัยภรณ เจริญผล   ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๕. วาท่ีรอยตรีอาวิภัช กุลดิษยฉัตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
๖. นางสาวณัฐยา  ขายกระโทก  ผูอํานวยการกองคลัง 
๗. นายณัฐวุฒิ   สติใหม   ผูอํานวยการกองชาง  
๘. นายอติวิชญ  วงศิริ   นิติกรชํานาญการ 
๙. นายมงคล  หกกระโทก  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 
๑๐. นางจารุณี  เครือสูงเนิน  เจาพนักงานธุรการ 
๑๑. นางสาวสุจิตรา ลาภสูงเนิน  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี 
๑๒. นางสาวทิพวรรณ นมเฟอง   เจาพนักงานพัสดุ 
๑๓. นางสาววิมลรัตน โกะสูงเนิน  นักวิชาการจัดเก็บรายได 



 ๒ 

๑๔. นางปราณี  สิเนรุราช  นักทรัพยากรบุคคล 
๑๕. นางสาวอนงค เลากลาง  เจาพนักงานธุรการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๓๐ น. 
เม่ือท่ีประชุมพรอมแลว (ครบองคประชุม) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางจุดธูป

เทียนบูชาพระรัตนตรัยและกลาวเปดการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - วันนี้เปนการประชุมสมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๒ ขององคการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) บริหารสวนตําบลนากลาง ระหวางวันท่ี ๑ – ๑๕ พฤษภาคม 

๒๕๖๒  อาศัยอํานาจตามนัยมาตรา ๕๕ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบลนากลาง พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒  ท้ังนี้  หากผูบริหารหรือ
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางมีญัตติหรือเรื่องอ่ืน
ใดท่ีตองการใหสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ใหเสนอ
ญัตติลวงหนาเปนหนังสือกอนวันประชุมไมนอยกวา ๕ วัน และมี
สมาชิกสภา ฯ รับรองอยางนอยสองคนเวนแตผูบริหารทองถ่ิน
เสนอ  เพ่ือประธานสภา ฯ จะไดบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุม
และกําหนดนัดประชุมตอไป 

  เนื่องจาก นายสามิตร  ศิริฤกษ ตําแหนง ปลัดองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง เลขานุการสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง ไดลาอุปสมบทในโครงการบรรพชาอุปสมบท    
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติในหลวง รัชกาลท่ี ๑๐  ในงานพระราชพิธ ี 
บรมราชาภิ เษก ระหวางวัน ท่ี  ๑ – ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒       
และ วันท่ี  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ – ๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒     
ในการประชุมจึงตองมีผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง  จึงให นายอติวิชญ  วงศิริ ตําแหนง   
นิติกรชํานาญการ  ชี้แจงระเบียบกฎหมายใหท่ีประชุมทราบแนว
ปฏิบัติดวย 

นายอติวิชญ  วงศิริ - เรียนทานประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และคณะผูบริหาร 
(นิติกรชํานาญการ) องคการบริหารสวนตําบลนากลางท่ีเคารพ กระผม นายอติวิชญ  

วงศิริ ตําแหนง นิติกรชํานาญการ ขอนําเรียนระเบียบกฎหมาย 
ดังนี้ 

  - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุม
สภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ขอ ๑๙ วรรคสอง กําหนดวา “ในการประชุมสภาทองถ่ินครั้งใด   
ถาไมมีเลขานุการสภาทองถ่ินหรือมีแตไมอยูหรืออยูแตไมสามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีไดหรือไมยอมปฏิบัติหนาท่ี ใหสภาทองถ่ินเลือก
สมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่งเปนผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภา
ทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนั้น  โดยใหนําความในขอ ๑๓ 



 ๓ 

มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการลงคะแนนเลือกใหกระทําดวย
วิธีการยกมือ”  

  ตามขอเท็จจริงเปนกรณี นายสามิตร  ศิริฤกษ ตําแหนง 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  ซ่ึงเปนเลขานุการสภา ฯ 
โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางไดเลือกเปนเลขานุการ
สภา ฯ ไวแลว  ไดลาบรรพชาอุปสมบทจึงเปนกรณีมีเลขานุการ
สภา ฯ แลว แตไมมีอยู  สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง   
จึงตองเลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือขาราชการหรือพนักงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นคนหนึ่ งเปนผูปฏิบั ติหน า ท่ี
เลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราว ในวันท่ี ๑๔ 
พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้ กลาวคือ 

  โดยวิธีการใหสมาชิกสภาทองถ่ินดวยวิธียกมือเสนอชื่อผูท่ี
ตนเห็นวาสมควรใหปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ิน  และตองมี
สมาชิกสภา ฯ รับรองไมนอยกวาสองคน และแตละคนมีสิทธิ
รับรองไดเพียงครั้งเดียว ตามขอ ๑๓ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ในการประชุมคราวนี้ ตามท่ีนิติกรไดชี้แจงระเบียบขอกฎหมาย  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ให ท่ีประชุมสภา ฯ ทราบแลว  จึงขอใหสมาชิกสภา ฯ เลือก       

ผูปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราว   
ในวันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นี้   โดยวิธีการใหสมาชิกสภา
ทองถ่ินดวยวิธียกมือเสนอชื่อผูท่ีตนเห็นวาสมควรใหปฏิบัติหนาท่ี
เลขานุการสภาทองถ่ิน  และตองมีสมาชิกสภา ฯ รับรองไมนอย
กว าสองคนและแต ละคน มีสิ ท ธิ รับ รองได เพี ย งครั้ ง เดี ย ว           
ตามขอ ๑๓ ขอเชิญทานสมาชิกสภา ฯ ครับ 

นายยันต  วินิจนัยภาค - เรียนทานประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และคณะผูบริหาร 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๔)      ทุกคน ผมนายยันต  วินิจนัยภาค สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนากลาง หมูท่ี ๔ ขอเสนอ นายมงคล  หกกระโทก ตําแหนง  
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  รักษาราชการแทน
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางในการประชุมคราวนี้ ครับ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอใหสมาชิกสภา ฯ ในท่ีประชุมรับรอง 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
ท่ีประชุมสภา ฯ - นายอดิศร  ฮะสูงเนิน (สมาชิกสภา อบต. หมู ๘) ผูรับรอง 
 - นายกิตติชัย  สุวรรณ (สมาชิกสภา อบต. หมู ๕) ผูรับรอง 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา ฯ ทานใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม  ถาไมมี ขอมติ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     ท่ีประชุม ครับ 
มติท่ีประชุมสภา ฯ - มีมติ เปนเอกฉันท เลือก นายมงคล  หกกระโทก ตําแหน ง       

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง รักษาราชการแทน    
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ปฏิบัติหนาท่ีเลขานุการ
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางในการประชุมคราวนี้ 

 



 ๔ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - การดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป ผมขอตั้งให 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)      นายอติวิชญ  วงศิริ  ตําแหนงนิติกรชํานาญการ เปนผูจดรายงาน

การประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ครั้งนี้ เพ่ือชวย
เลขานุการสภา ฯ  เม่ือท่ีประชุมรับทราบแลว ผมขอเขาระเบียบ
วาระการประชุมตามหัวขอตอไปครับ 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๑ เรื่อง แนะนํานายสุรสีห  แหงศรีสุวรรณ รองนายกองคการ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) บริหารสวนตําบลนากลาง ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนากลาง 

ไดแตงตั้งคณะผูบริหารคนใหมแทนคนเดิม จึงขอเรียนทานนายก
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง แนะนํารองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลางคนใหมแทนคนเดิมดวย ครับ 

นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - ดวย นายระโหงษ  โกะสูงเนิน  รองนายกองคการบริหารสวน 
(นายก อบต.นากลาง) ตําบลนากลาง ไดมีหนังสือลาออกจากตําแหนงรองนายกองคการ

บริหารสวนตําบลนากลาง ดวยเหตุผลเฉพาะตัวในการประกอบ
อาชีพ เพ่ือใหการบริหารราชการของนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง เปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
ของทางราชการ  กระผมจึงไดแตงต้ัง นายสุรสีห  แหงศรีสุวรรณ 
เปนรองนายกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง (เฉพาะราย) แทน
ตําแหนงท่ีวาง เพ่ือทําหนาท่ีชวยเหลือนายกองคการบริหารสวน
ตําบลนากลางในการบริหารราชการตามท่ีจะไดมอบหมายงาน
ตอไป  จึงขอแนะนํา นายสุรสีห  แหงศรีสุวรรณ รองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง  ซ่ึงมีผลตามคําสั่งองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง ท่ี ๑๖๘/ ๒๕๖๒ เรื่อง แตงต้ังรองนายกองคการ
บริหารสวนตําบลนากลาง (เฉพาะราย) ลงวันท่ี ๓ เมษายน ๒๕๖๒ 
ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๖๒ เปนตนไป 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๒ เรื่อง งานประจําปวัดนากลาง เม่ือวันท่ี ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ไดดําเนินการไปดวยความเรียบรอย  ขอขอบคุณสมาชิกสภา อบต.

นากลาง ทุกทาน และคณะผูบริหารท่ีเสียสละจนงานสําเร็จลุลวง
ไปดวยดี 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๓ เรื่อง งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันท่ี ๔ – ๖ พฤษภาคม 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ๒๕๖๒  ไดรับความรวมมือดวยดีจากสมาชิกสภา อบต.นากลาง 

และผูนําชุมชนและประชาชนชาวตําบลนากลาง ขอขอบคุณ     
ทุกทานครับ 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๔ เรื่อง สรุปงานจัดซ้ือ – จัดจาง ตามการอนุมัติใชจายเงินสะสม  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้ 
  - ครั้งท่ี ๑  วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ สภาอนุมัติ

งบประมาณ  ๑,๙๑๗,๐๐๐.-บาท 



 ๕ 

  - ครั้งท่ี  ๒  วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ สภาอนุมัติ
งบประมาณ ๘,๕๗๐,๐๐๐.-บาท 

  ผมขอใหผูอํานวยการกองคลังไดรายงานสถานะการเงิน
ตามท่ีสภา ฯ อนุมัติใชจายเงินสะสม ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตอท่ี
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ดวยครับ 

นางสาวณัฐยา  ขายกระโทก - เรียนประธานสภา ฯ และคณะผูบริหาร ทุกทานคะ      
(ผูอํานวยการกองคลัง) ดิ ฉัน นางสาวณั ฐยา  ขายกระโทก  ผู อํ านวยการกองคลั ง         

ขอรายงานสถานะการเงินตอท่ีประชุมสภา ฯ แหงนี้  
  ยอด ณ วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ในเรื่อง การรับ – 

การจายเงินงบประมาณและเงินสะสม ตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ถึง วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒  รายละเอียดตามเอกสารท่ี
ใหผูเขาประชุม ฯ นะคะ ขอสรุปนําเรียน ดังนี้ 

  ๑ . เงิน รายรับ จ ริ ง  สู งกว า  รายจ ายจ ริ ง  เป น เงิน 
๒๗,๐๕๗,๔๔๘.๙๔.-บาท 

  ๒. เงินสะสมและเงินทุนสํารองเงินสะสม 
   - เ งิ น ทุ น สํ า ร อ ง เ งิ น ส ะ ส ม  เ ป น เ งิ น 

๒๓,๒๘๔,๖๒๕.๑๙.-บาท 
   - ซ่ึงยอดเงินสะสม ณ วันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

เปนเงิน ๑๖,๙๙๓,๐๗๐.๑๖.-บาท 
  หัก  ๑. สํารองงบบุคลากร (๑,๒๕๓,๗๕๕ x ๓) เปน

เงิน ๓,๗๖๑,๒๖๕.๐๐.-บาท 
   ๒. สํารองจายประจําจัดสรรเงินอุดหนุนท่ีจะตอง

จายใหประชาชน (เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ , ผู พิการ, ผูปวยเอดส ) 
(๙๒๒,๖๐๐ x ๓) เปนเงิน ๒,๗๖๗,๘๐๐.๐๐.-บาท  รวมเปน 
๖,๕๒๙,๐๖๕.๐๐.-บาท 

  เงินสะสมคงเหลือ  ๑๐,๔๖๔,๐๐๕.๑๖.-บาท 
  หัก  อนุมัติใชจายเงินสะสม ๒ ครั้ง อยูระหวางเรียกทํา

สัญญาและอยูระหวางดําเนินการตามสัญญา ดังนี ้
๑. วันท่ี ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จํานวน ๑ 

โครงการ เปนเงิน ๖๒๙,๔๐๐.๐๐.-บาท 
๒. วันท่ี ๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ จํานวน ๑๒ 

โครงการ เปนเงิน ๖,๓๔๓,๕๐๐.๐๐.-บาท 
      เงินสะสมคงเหลือ ๓,๔๙๑,๑๐๕.๑๖.-บาท 

  หัก  สํารองกรณีสาธารณภัย ๑๐%  
(๓,๔๙๑,๑๐๕.๑๖ x ๑๐)  เปนเงิน ๓๔๙,๑๑๐.๕๒.-บาท 

          ๑๐๐ 
  หัก  ลูกหนี้รายไดอ่ืน (คาขายแบบคางรับ) 

๓๗,๐๐๐.๐๐.-บาท 
คงเหลือเงินสะสมท่ีนําไปใชได  ๓,๑๐๔,๙๙๔.๖๔.-บาท 

ท่ีประชุมสภา ฯ     - รับทราบ 



 ๖ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน  - โครงการใชจายเงินสะสม ในสวนของกองชางมีไหม อยางไร 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายณัฐวุฒิ  สติใหม - เรียนประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภา ฯ และคณะผูบริหาร  
(ผูอํานวยการกองชาง)     ทุกทาน ผมนายณัฐวุฒิ  สติใหม ผูอํานวยการกองชาง  ขอนําเรียน

โครงการใชจายเงินสะสม มีท้ังหมด ๑๗ โครงการ  งบประมาณ
รวมเปนเงินท้ังสิ้น  ๑๐,๔๘๗,๐๐๐.-บาท  วงเงินตามสัญญารวม
เปนเงิน  ๘,๑๒๓,๙๐๐.-บาท  องคการบริหารสวนตําบลนากลาง 
ประหยัดงบประมาณ รวมเปนเงิน ๒,๓๖๓,๑๐๐.-บาท  ท้ังนี้เปน
โครงการ ฯ ท่ีเบิกจายแลว ๔ โครงการ  และอยูระหวางดําเนินงาน
ตามสัญญา จํานวน ๑๓ โครงการ (ขอมูล ณ วันท่ี ๑๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๒) ตามเอกสารโครงการใชจายเงินสะสมท่ีใหผูเขาประชุม ฯ 
ครับ 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๑.๕ เรื่องจากผูเขารวมประชุมตามลําดับ ผูเขารวมประชุมทานใด 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)   มีเรื่องจะเสนอไหม เชิญนักวิเคราะหนโยบายและแผน ครับ 
วาท่ีรอยตรีอาวิภัช  กุลดิษยฉัตร - เรียนประธานสภา ฯ ทานสมาชิกสภา ฯ และคณะผูบริหาร  
(นักวิเคราะหนโยบายและแผน)     ทุ กท าน  ผมว า ท่ี รอยตรีอาวิภั ช   กุลดิษ ย ฉัต ร  ตํ าแหน ง 

นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  ขอนําเรียนเรื่องการ
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน เดิมจะเปนแผน ๔ ป ท่ีเราไดใชกันนั้น  
ซ่ึงในงบประมาณนี้ กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมปกครองสวน
ทองถ่ินจะมีการแจงเรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เปน ๕ ป ท้ังนี้ เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยไดพิจารณาเห็นวา 
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
การดําเนินกิจกรรมของจังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ
ตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด  เพ่ือใหแผนพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในปจจุบัน  ซ่ึงเปนแผนพัฒนา
ทองถ่ินมีระยะเวลา ๔ ป  (พ .ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม
จังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําจังหวัดตลอดการ    
บูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมและงบประมาณในพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ  จึงไดมีการซักซอมแนวทางการทบทวน
แผนพัฒนาทองถ่ิน  พรอมกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ิน
เปนระยะเวลา ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ถือเปนแนวปฏิบัต ิ  
ซ่ึงอยูระหวางมีหนังสือแจงเวียนจากกระทรวงมหาดไทย หากมี
หนังสือจะนําเรียนใหท่ีประชุมสภา ฯ ไดทราบตอไป 

  - ผมขอฝากใหทานสมาชิกสภา ฯ จะไดเตรียมการหรือ
ซักซอมแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินเราตอไป ขอบคุณ
ครับ 

ท่ีประชุมสภา ฯ - รับทราบ 



 ๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๒.๑ ในการประชุมครั้งท่ีแลวเปนการประชุมสภา ฯ สมัยสามัญ  
(ประธานสภา อบต.นากลาง) สมัยท่ี ๑/ ๒๕๖๒ (ครั้งท่ี ๒) เม่ือวันพฤหัสบดีท่ี ๒๘ กุมภาพันธ 

๒๕๖๒  รายละเอียดตามสําเนาท่ีแนบ มีทานใดจะเสนอแกไข
หรือไม ถาไมมีก็ถือวาเห็นชอบนะครับ ผมขอมติท่ีประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง ครับ 

มติสภา ฯ  - รับรอง มตสิภารับรองเปนเอกฉันท 
  - ไมรับรอง ไมมี 
  - งดออกเสียง ไมมี 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องกระทูถาม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไมมี 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  
 

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการท่ีสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จ 
       แลว 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ไมมี – 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม (พิจารณาดําเนินการ)  
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๑ ญัตติเรื่อง ขอความเห็นชอบตอสภา ฯ ในการรับอุทิศครุภัณฑ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) จากเอกชนมาเปนครุภัณฑของทางราชการ (กรณีไฟโซลาเซลล

จราจรของบริษัททิปโก) เปนการพิจารณาขอความเห็นชอบรับอุทิศ
ปายเตือนระวังเขา – ออก (พลังงานแสงอาทิตย) หรือโซลาเซลล  
เพ่ือใชเปนสาธารณประโยชน  หรือไวใชในทางราชการในทรัพยสิน
ดังกลาว  ขอใหนิติกรชี้แจงระเบียบขอกฎหมายท่ีเก่ียวของให      
ท่ีประชุมทราบดวย 

นายอติวิชญ  วงศิริ - เรียนทานประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และคณะผูบริหาร 
(นิติกรชํานาญการ)       ท่ีเคารพ กระผม นายอติวิชญ  วงศิริ  ตําแหนง นิติกรชํานาญการ  

ขอนําเรียนระเบียบขอกฎหมายในการพิจารณาใหความเห็นชอบ
รับบริจาคหรือรับอุทิศทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน    
มีระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 

   ๑. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและ
การบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

   ๓. หนังสือตราประทับ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
ดวนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๑๖๒๘ ลงวันท่ี ๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กรมบัญชีกลาง วินิจฉัยขอหารือของกระทรวงมหาดไทย 
ในประเด็นเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 



 ๘ 

ประเด็น การรับมอบพัสดุท่ีมีผูอุทิศใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินหรือใหสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปน
ผูดูแลพัสดุนั้น  มีความเห็นวา ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓ บัญญัติวา 
“ใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการ
บริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ 
และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐ ท่ีอยูภายใตบังคับแหง
พระราชบัญ ญั ตินี้”  ซ่ึ งตามพระราชบัญ ญั ติ  ฯ  มาตรา ๓              
มีเจตนารมณใหยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับพัสดุ สําหรับกรณีอ่ืนท่ี
มิได เก่ียวกับการจัด ซ้ือจัดจางหรือการบริหารพัสดุ  ก็ยั งคง
ดําเนินการตามระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา 
กรณีท่ีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
หรือใหสิทธิ อันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบให เปนผูดูแลพัสดุ  นั้น        
ถาการกระทําดังกลาวมีเง่ือนไขหรือมีภาระติดพัน องคกรปกครอง
สวนทองถ่ินจะรับเอาพัสดุหรือสิทธินั้น ๆ ไดตอเม่ือไดรับความ
เห็นชอบจากสภาทองถ่ิน  และเปนไปตามระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
แตอยางไรก็ดี หลังจากท่ีไดรับพัสดุมาแลวจะตองดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๙ “การบริหารพัสดุ” ตอไป 

   ขอเพ่ือพิจารณา 
   งานกฎหมายและคดีไดตรวจขอเท็จจริงและขอกฎหมาย  

ท่ีเก่ียวของแลว เห็นวา แมในการอุทิศทรัพยสินดังกลาวไมมี
เง่ือนไขหรือคาตอบแทนใด ๆ และเม่ือสงมอบแลวกรณีชํารุด
บกพรองและหรือเกิดความเสียหายจากการใชทรัพยสินตลอดจน
คาใชจายในการบํารุงดูแลรักษาและคาใชจายในการใชงาน        
ในทรัพยสินดังกลาว บริษัททิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน) ผูอุทิศ
จะเปนฝายรับผิดชอบก็ตาม  เม่ือขอเท็จจริงปรากฏวา กรณี
ดังกลาวเปนการท่ีผูอุทิศพัสดุเปนปายเตือนระวังรถเขา – ออก 
(พลังงานแสงอาทิตย) ซ่ึงเปนประเภทครุภัณฑใหเปนกรรมสิทธิ์ของ
องคการบริหารสวนตําบลนากลาง  เพ่ือใชเปนสาธารณประโยชน
หรือไวใชในทางราชการ  จึงเปนกรณีมีผูอุทิศพัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์
แกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง หรือใชสิทธิอันเก่ียวกับพัสดุ
หรือมอบใหเปนผูดูแลแลว  เนื่องจากอาจจะสงผลตอการใชจาย
งบประมาณในอนาคตได  ซ่ึงการพิจารณางบประมาณเปนอํานาจ
ของสภาทองถ่ิน  จึงมีความจําเปนตองใหสภาทองถ่ินพิจารณา    
ใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาวดวย  และสวนราชการผูรับอุทิศ
ตองคํานึงถึงผลไดผลเสีย  ประโยชนท่ีทางราชการจะพึงไดรับท้ังใน
ปจจุบันและอนาคต และทรัพยสินท่ีรับอุทิศมีเอกสารสิทธิสมบูรณ
หรือไม เพียงใด 

 



 ๙ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา ฯ ผูใดมีขอซักถามเก่ียวกับระเบียบขอกฎหมาย  
(ประธานสภา อบต.นากลาง)     ท่ีเก่ียวกับการพิจารณาใหความเห็นชอบรับบริจาคหรือรับอุทิศ

ทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือไม 
ท่ีประชุมสภา ฯ  - ไมมีสมาชิกสภา ฯ ผูใดมีขอซักถาม 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เม่ือไมมีผูใดซักถาม ขอเชิญเลขานุการสภา ฯ ชี้แจงรายละเอียด 
(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ของทรัพยสินท่ีจะรับบริจาคหรือรับอุทิศใหท่ีประชุมพิจารณาดวย 
นายมงคล  หกกระโทก - ผมขอใหนิติกร ชี้แจงรายละเอียดเพราะเปนผูรับเรื่องดังกลาว 
(รองปลัด อบต.นากลาง) ดวยครับ 
นายอติวิชญ  วงศิริ - ดวยบริษัททิปโก แอสฟลท จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา 
(นิติกรชํานาญการ)  ได อุ ทิศป ายเตือนระวังรถเขา – ออก พลั งงานแสงอาทิตย 

ประกอบดวย ปายกลองเหล็กชุบซิงค ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร, 
แผงโซลาเซลล ๑๐ วัตต, แบตเตอรี่ ๑๒ V ๘ Ah, หลอด LED 
Ultra Bright ๑๖๐ ดวง แสงเหลือง, สติ๊กเกอรสะทอนแสง ๓ 
MPrismatic DM ๗ ๖ ๐ ๐ , ก ล อ ง ค ว บ คุ ม ก า ร ก ร ะ พ ริ บ 
Microcontroller และเสาเหล็กกลม ขนาด ๓ นิ้ว สูง ๓ เมตร 
จํานวน ๒ ชุด ในราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมเปนเงินท้ังสิ้น ๓๕,๓๑๐.-
บาท (สามหม่ืนหาพันสามรอยสิบบาทถวน)  ซ่ึงเปนผูมีกรรมสิทธิ์
ในทรัพยสินดังกลาวโดยชอบดวยกฎหมาย  เพ่ือใหองคการบริหาร
สวนตําบลนากลางใช เปนสาธารณประโยชน ในทางราชการ      
และไมมีเง่ือนไงและไดตรวจรับไวแลว เม่ือวันท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารท่ีใหผูประชุมแลว นั้น 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ทานนายก ฯ มีเพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - การรับบริจาคหรือรับอุทิศทรัพยสินจากเอกชนเปนเรื่องดี 
(นายก อบต.นากลาง) โดยเฉพาะทรัพยสินท่ีองคการบริหารสวนตําบลนากลางตองมีหรือ

จัดหามาเพ่ือบริการสาธารณประโยชนใหกับประชาชน อีกท้ังเปน
การประหยัดงบประมาณและใหภาคเอกชนในพ้ืนท่ีท่ีแสดงความ
ประสงคมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน แตอยางไรก็ตามสวน
ราชการผูรับบริจาคหรือรับอุทิศจะตองคํานึงถึงผลได ผลเสียและ
ประโยชน ท่ีทางราชการจะพึงไดรับท้ังในปจจุบันและอนาคต     
และทรัพยสินท่ีรับอุทิศมีเอกสารสิทธิสมบูรณหรือไม เพียงใด 
ประกอบกัน ผมจึงมีมาตรการการรับบริจาคหรือรับอุทิศทรัพยสิน
ในรูปคณะกรรมการตรวจรับทรัพยสิน เพ่ือความคุมคาและ
ประโยชนสูงสุด ครับ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - มีสมาชิกสภา ฯ ผูใดจะซักถามหรือไม ครับ 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นางเฉลิมจิตต  ฮันสูงเนิน - เรียนประธานสภา ฯ สมาชิกสภา ฯ และคณะผูบริหารทุกทาน  
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๑) ดิฉันนางเฉลิมจิตต  ฮันสูงเนิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลนากลาง หมูท่ี ๑  ขอซักถามผานทานประธานสภา ฯ วาการ
รับบริจาคหรือรับอุทิศทรัพยสินจากบริษัททิปโก  ฯ มีความ



 ๑๐ 

เหมาะสมและจะมีปญหาในการใหความเห็นชอบของสภา ฯ 
หรือไม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอใหนิติกรตอบกรณีซักถามของสมาชิกสภา ฯ ดวย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 
นายอติวิชญ  วงศิร ิ - กรณีการรับบริจาคหรือรับอุทิศทรัพยจากบริษัททิปโก ฯ ดังกลาว  
(นิติกรชํานาญการ) เปนการรับอุทิศทรัพยสินดังกลาวไมมีเง่ือนไขหรือคาตอบแทนใด ๆ 

และเม่ือสงมอบแลวกรณีชํารุดบกพรองและหรือเกิดความเสียหาย
จากการใชทรัพยสินตลอดจนคาใชจายในการบํารุงดูแลรักษา    
และคาใชจายในการใชงานในทรัพยสินดังกลาว บริษัททิปโก     
แอสฟลท จํากัด (มหาชน) ผูอุทิศจะเปนฝายรับผิดชอบแตอยางไร  
ก็ตาม กรณีดังกลาวเปนการท่ีผูอุทิศพัสดุเปนปายเตือนระวังรถ  
เขา – ออก (พลังงานแสงอาทิตย) ซ่ึงเปนประเภทครุภัณฑใหเปน
กรรมสิทธิ์ขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง  เพ่ือใชเปน
สาธารณประโยชนหรือไวใชในทางราชการ  จึงเปนกรณีมีผูอุทิศ
พัสดุใหเปนกรรมสิทธิ์แกองคการบริหารสวนตําบลนากลาง หรือให
สิทธิอันเก่ียวกับพัสดุหรือมอบใหเปนผูดูแลแลว  เนื่องจากอาจจะ
สงผลตอการใชจายงบประมาณในอนาคตได  ซ่ึงการพิจารณา
งบประมาณเปนอํานาจของสภาทองถ่ิน  จึงมีความจําเปนตอง    
ใหสภาทองถ่ินพิจารณาใหความเห็นชอบในเรื่องดังกลาวดวย     
ซ่ึงปายเตือน ฯ ติดตั้งอยูริมถนนตรงทางเขา – ออก บริษัททิปโก ฯ 
และเม่ือสภา ฯ ใหความเห็นชอบแลว กองคลัง ก็จะควบคุมเปน
ครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลนากลาง ตอไปครับ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เม่ือไมมีผูใดซักถามอีก ผมขอมติท่ีประชุมสภา ฯ พิจารณาให 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ความเห็นชอบรับบริจาคหรือรับอุทิศปายเตือนระวังรถเขา – ออก 

พลังงานแสงอาทิตย จํานวน ๒ ชุด จากบริษัททิปโก แอสฟลท 
จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา ดวย 

มตท่ีิประชุมสภา ฯ  - มีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทรับบริจาคหรือรับอุทิศปายเตือนระวัง
รถเขา – ออก พลังงานแสงอาทิตย จํานวน ๒ ชุด จากบริษัททิปโก 
แอสฟลท จํากัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา 

    - ไมเห็นชอบ  ไมมี 
  - งดออกเสียง  ไมมี 
  

ระเบียบวาระท่ี ๖   เรื่องอ่ืน ๆ 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - เปดโอกาสให สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี ๑ – ๙ และผูเขารวม 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประชุมหารือ/ สอบถามหรือเสนอเรื่องใด ๆ ตอท่ีประชุมสภา ฯ    

มีสมาชิกสภา ฯ หรือผู เขารวมประชุมผูใดมีเรื่องแจงท่ีประชุม
เพ่ิมเติมหรือไม เชิญครับ 

นางเฉลิมจิตต  ฮันสูงเนิน - ขอนําเรียนปญหาเก่ียวกับไฟฟาไมเพียงพอ กระแสไฟฟาตก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๑) บอยครั้ง เปนเหตุใหชาวบานเดือดรอน 
นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ขอเชิญคณะผูบริหารไดตอบแนวทางแกไขดวย 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) 



 ๑๑ 

นายสุรสีห  แหงศรีสุวรรณ - เรื่องดังกลาวผมรับจะประสานแกไขปญหาไปยังผูจัดการไฟฟา 
(รองนายก อบต.นากลาง) เขตเราใหครับ คงแกไขปญหาไดระดับหนึ่ง ขอบคุณครับ 
นายยันต  วินิจนัยภาค ๑. ในพ้ืนท่ีไดรับความเดือดรอนจากการระบายน้ําของโครงการ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๔) บานจัดสรรของนางพรทิพย มีน้ําขัง ไมมีทางระบาย ไหลไปขังใน

โรงเรียนบานหนองบอนและของชาวบานไดรับความเดือดรอน 
ขอใหทาง อบต.นากลาง ไปตรวจสอบแกไขปญหาดังกลาวดวย 

  ๒. ปญหาไฟฟาตก กระแสไฟต่ํากวามาตรฐานเขตบานหนองบอน 
บริเวณบานผูชวยผูใหญบาน นายพัน  สารกลม 

  ๓. กลิ่นเหม็นของคอกวัวนมท่ีมากอสรางทางทิศเหนือของหมูบาน
หนองบอน 

นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - เรื่องนี้ ผมใหทางกองชางไปดําเนินการแกไขปญหาใหแลว แตติด 
(นายก อบต.นากลาง) ตรงท่ีท่ีดินดังกลาวเปนของเอกชน ไมสามารถเขาไปดําเนินการได 

สวนทิศทางการเดินของน้ํา ผมใหกองชางรวมกับทานสมาชิกสภา 
อบต. ไปประสานกับเอกชนหาแนวทางแกไขปญหาตอไป 

  - สวนเรื่องกลิ่นเหม็นของคอกวัว ผมจะสั่งการใหกองชางและ    
กองสาธารณสุข ฯ เขาไปตรวจสอบดําเนินการแกไขปญหาใหครับ 

นายกิตติชัย  สุวรรณ/ - มีปญหาเรื่องโรงน้ําแข็ง เอ็ม พี ปลอยน้ําจากโรงงานลงพ้ืนท่ีของ 
นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน ชาวบานไดรับความเดือดรอนไมสามารถใชพ้ืนท่ีเตรียมการ 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๕) เพาะปลูกได 
นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - ในเรื่องนี้ อบต. ไดรับเรื่องแลวอยูระหวางประสานกับโรงงาน 
(นายก อบต.นากลาง) น้ําแข็ง ผมจะเรงตรวจสอบครับ 
นายวภิู  บัลลังค/  - หมูท่ี ๗ มีเสนอเรื่อง คือ 
นางสาวบันหยัด  ชวงสูงเนิน ๑. เรื่องกระแสไฟฟาตก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๗) ๒. เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงเลี้ยงไก  
  ๓. เรื่องทางเขาโรงเรียนมีน้ําขัง ประชาชนไดรับความเดือดรอน 
นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - เรื่องกลิ่นเหม็นจากโรงเลี้ยงไกผมจะสั่งการใหกองสาธารณสุข ฯ  
(นายก อบต.นากลาง) กองชาง ประสานสมาชิก ฯ เขาตรวจสอบใหครับ 
นายคลาย  ตวมสูงเนิน/   - มีเรื่องเสนอ คือ   
นายอดิศร  ฮะสูงเนิน   ๑. เรื่องปญหากระแสไฟฟาตก 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๘)   ๒. เรื่องการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
    ๓. เรื่องน้ําประปาไมเพียงพอ 

๔. เรื่องโรงงานน้ําแข็ง เอ็มพี ปลอยน้ําลงพ้ืนท่ีของชาวบานไดรับ
ความเดือดรอน 

นายถ่ิน  เติบสูงเนิน   - เรื่องดังกลาวผมรับจะรีบเรงรัดแกไขใหครับ 
(นายก อบต.นากลาง) 
นางสมควร  บังสูงเนิน - เรื่องการขยายเขตไฟฟาสายบานนายจิตต  ให อบต. เรงรัด 
(สมาชิกสภา อบต. หมู ๙) ดําเนินการดวย 
นายถ่ิน  เติบสูงเนิน - จะติดตามเรงรัดใหครับ 
(นายก อบต.นากลาง) 
 



 ๑๒ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน - ทานใดตองการท่ีจะแกไขปญหาประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอน 
(ประธานสภา อบต.นากลาง) ใหไปเตรียมเอกสารแลวนํามาเสนอ เพ่ือใหชางไดประมาณราคา

และนําเขาแผน เพ่ือใหสภา ฯ อนุมัติในการท่ีจะดําเนินการคราว
ตอไป  ซ่ึงเปนการเตรียมความพรอมท่ีสภา ฯ จะเปดวิสามัญเพ่ือ
จายขาดสะสมในคราวตอไป 

  - เม่ือไดพิจารณาตามระเบียบวาระเสร็จสิ้นแลว  ไมมีผูใดเสนอ
เรื่องใดอีก กระผมขอปดการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบล
นากลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๒ วันอังคารท่ี ๑๔ เดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้ ขอบคุณครับ 

 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๕.๐๐ น. 
 
 
 

     (ลงชื่อ)    ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
  (นายมงคล  หกกระโทก) 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาราชการแทน 
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลนากลาง ปฏิบัติหนาท่ี 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 
  ๑๔  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 

 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  ไดตรวจรายงานการประชุม
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๒  วันท่ี ๑๔ พฤษภาคม 2๕๖๒ เรียบรอย
แลวเห็นวาถูกตอง  
 
 

           (ลงชื่อ)          ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                          (นายคลาย  ตวมสูงเนิน) 

 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

                                          (นายวชริะ  เขียววิจิตร) 
 
 

(ลงชื่อ)    กรรมการตรวจรายงานการประชมุ 

                                          (นายยันต  วินิจนัยภาค) 
 
สภาองคการบริหารสวนตําบลนากลางไดมีมติรับรองแลวในการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒/ ๒๕๖๒  วันท่ี  ๑๔  พฤษภาคม  2๕๖๒  แลว ในคราวประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลนากลาง  สมัย.......................... เม่ือวันท่ี......... เดือน...............................พ.ศ. 25๖๒  เวลา............น.        
ณ หองประชมุสภาองคการบริหารสวนตําบลนากลาง (ชั้น ๓) 
 

 
(ลงชื่อ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน) 


